

## หลังความตาย ... แล้วเกิดอะไรขึ้น?

ความตายคืออะไร? มีการฟื้นคืนชีพหรือไม่? คนตายรู้หรือไม่ว่าคนเป็นกำลังทำอะไร? การฆ่าตัวตายยกโทษให้ไม่ได้? คุณจะได้เจอคนที่รักอีกครั้งที่ไหน? ทำไมพระเจ้ายอมให้คริสเตียนตาย? ความตายมีมาเพื่อเป็นการลงโทษหรือไม่? จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนตายโดยไม่ได้อัปใจใหม่ เขาหายไปตลอดกาล? นี่คือคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จากพระวาระที่ได้รับการคลี่คลายจากพระเจ้า

ความตายเป็นศัตรูของมนุษย์ - และเราทุกคนเกลียดมัน เราเกลียดมันที่สุดเมื่อความตายมาเยือนคนที่รักใกล้ชิด นำพวกเขาไปจากเรา ออกไปจากชีวิตของเรา ให้ห่างจากกิจวัตรประจำวันของเรา—เพียงจากไป

และส่วนใหญ่ไม่เข้าใจความตาย

เหตุใดด้วยความก้าวหน้าทั้งหมดของเราในด้านวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม - การสะสมความรู้ของเรา ที่เรายังไม่รู้คำตอบสำหรับคำถามที่ใหญ่ที่สุดและน่าสงสัยที่สุดของทั้งหมด - เราคืออะไร และเรากำลังจะไปที่ไหน

หลายล้านคนเชื่อในชีวิตหลังความตาย แต่ดูเหมือนไม่มีใครสามารถพิสูจน์สมมติฐานดังกล่าวได้ บางคนเชื่อว่าเราไม่มีวันตาย—แต่ดำเนินชีวิตต่อไป ณ ที่ใดที่หนึ่ง หรือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรืออีกรูปแบบหนึ่ง ชั่ววันรันคร คนอื่นเชื่อว่าเรามีชีวิตอยู่เสมอ พวกเขาคิดว่าชีวิตคือการสืบทอดอย่างแปลกประหลาดของการดำรงอยู่ที่แตกต่างกัน — แต่ละคนอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกัน, ในที่ที่แตกต่างกัน

แต่ดูเหมือนไม่มีใครรู้แน่ชัด!

## สำคัญเพียงไร?

เมื่อผู้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนถามพลเมืองทั่วไปถึงความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิต ความตาย และอนาคต พวกเขาพบว่าส่วนใหญ่ไม่กังวล

พวกเขาไม่ชอบคิดเรื่องนี้ โดยเฉพาะเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกเขา

แต่เมื่อความตายมาเยือน ทันใดนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไป! ทันใดนั้น เราต้องหยุดในชีวิตที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เพื่อเผชิญกับความตาย และเราต้องถามว่า "ความตายคืออะไร" และสำหรับเรื่องนั้น ชีวิตคืออะไร?

ท้ายที่สุดแล้ว สิ่งใดมีความสำคัญมากกว่าคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้

คุณอยู่ที่นี้. คุณมีชีวิตอยู่หรือคุณอาศัยอยู่. แต่ทำไม?

ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของศตวรรษ

แม้ว่าคำถามเหล่านี้จะเป็นคำถามเร่งด่วนก็ตาม แต่มนุษย์ยังไม่ได้ตอบคำถามเหล่านี้เลย วิทยาศาสตร์ไม่รู้ — บอกว่าไม่สามารถรู้ได้ นักปรัชญา นักเทววิทยา นักมานุษยวิทยา นักประวัติศาสตร์ ปรากฏการณ์ของทุกแนวได้ใส่ใจกับความลึกซึ้งที่หยั่งรู้เหล่านี้มาเป็นเวลาหลายศตวรรษแล้วและยังไม่พบคำตอบ

ทุกวันนี้ วิทยาศาสตร์ยุคอวกาศสมัยใหม่ และความสำเร็จทางเทคโนโลยีมากมาย ได้สร้างคาถาใหม่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับโลกตะวันตก พลเมืองโดยเฉลี่ยพบว่าตัวเองประหลาดใจอย่างต่อเนื่องในทุกสิ่งที่ทำสำเร็จในนามของ "วิทยาศาสตร์"

เขาวางใจ ชื่อสัตย์ต่อพระเจ้าจอมปลอมแห่งวิทยาศาสตร์เพื่อยืดอายุขัยของเขา — ย้ายไตของเขาเมื่อพวกเขาล้มเหลว ช่วยเขาลดหรือเพิ่มน้ำหนัก เปลี่ยนบุคลิกของเขา และอาจอนุญาตให้เขาเลือกเพศของลูกหลานของเขา

โลกสมัยใหม่มองไปที่เทพเจ้าแห่งกลไก - วิทยาศาสตร์ - เพื่อช่วยให้พ้นจากปัญหาทั้งหมด ผู้คนต่างมองหาวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อช่วยพวกเขาให้พ้นจากความเจ็บป่วย ไปจนถึงวิทยาศาสตร์กายภาพเพื่อสร้างกระแสสินค้าและบริการอย่างต่อเนื่องเพื่อทำให้ชีวิตของพวกเขาเต็มไปด้วยความสบายและความสุขทางกาย พวกเขาจะไปหาวิทยาศาสตร์ "ชีวิต" เพื่ออธิบายให้พวกเขาฟังว่ามันคืออะไร กำลังจะไปที่ไหน และความหมายของชีวิต

แต่อย่างไรก็ตาม - ความตายหยุดทุกอย่าง

เมื่อถึงแก่ความตาย วิทยาศาสตร์ก็หยุดพูด แพทย์ผู้แสดงความเห็นอกเห็นใจอย่างเจียม ๆ กับสมาชิกในครอบครัวที่โศกเศร้าอาจพูดด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนว่า "ฉันขอโทษ ไม่มีอะไรที่วิทยาศาสตร์การแพทย์จะทำเพื่อเขาได้อีกแล้ว"

วันนี้โลกยกย่องความรู้ ถือเป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ของการเรียนรู้ที่ "สูง" ผู้นำของมนุษยชาติเป็นผลผลิตของสถาบันการศึกษาเดียวกันนี้ ซึ่งเป็นบุรุษที่ "มีการศึกษา" ของโลก

แต่จะมีใครอ้างได้ว่าเป็นผู้มีการศึกษาอย่างแท้จริงซึ่งไม่รู้ว่าเขาคืออะไร? "การศึกษา" เป็นคำอธิบายที่ถูกต้องสำหรับฉันที่ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมีชีวิตอยู่ - เขากำลังจะไปไหน หรือความตายคืออะไร และเกิดอะไรขึ้นเมื่อตาย?

ผู้ชายเหล่านี้สามารถรู้ได้ พวกเขาสามารถเข้าใจได้นานแล้ว — หากพวกเขาไม่ปฏิเสธรากฐานของความรู้ทั้งหมด นั่นคือพระวจนะที่เปิดเผยของพระเจ้า

แต่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับพวกเขาว่า "และแม้ว่าพวกเขาไม่ชอบที่จะรักษาพระเจ้าไว้ใน: ความรู้ของพวกเขา [ในการศึกษาของพวกเขา - สถาบันแห่งการเรียนรู้ที่สูงขึ้น] พระเจ้าได้ให้พวกเขาไปสู่จิตใจที่ปฏิเสธ ... " (โรม 1: 28).

ความตายเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวและว่างเปล่าสำหรับจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของโลกนี้ พวกเขาไม่รู้ว่ามันคืออะไร!

แต่คุณสามารถรู้ได้—ถ้าคุณเต็มใจที่จะรู้ พระเยซูทรงขอบคุณพระบิดาของพระองค์ที่ทรงซ่อน "สิ่งเหล่านี้จากผู้มีปัญญาและหยิ่งรู้ และทรงเปิดเผยแก่ทารก"! (มัทธิว 11:25)

### คุณสามารถตายได้!

หากมีสิ่งใดที่เรียกว่า "สัญชาตญาณ" ในตัวมนุษย์ บางที "สัญชาตญาณ" ของการถนอมรักษาตนเองก็สามารถทำได้

เราเพียงแค่พยายามรักษา ปกป้อง ชี้อายุและยึดติดอยู่กับชีวิตของเรา โดยอัตโนมัติ แต่เราทำไม่ได้! ไร้ประโยชน์ ไร้ซึ่งหนทางอย่างที่ลึกที่สุดที่เราารู้สึก เมื่อเรากำลังกระตุ้นให้คนที่คุณรัก "อดทน" — ต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่ — และเห็นว่าชีวิตนั้นค่อยๆ หายไปต่อหน้าต่อตาเรา

แต่คนทั่วไปไม่เคยคิดถึงความตายของตัวเองเลย

และมันไม่ได้หมายถึงความเศร้าโศกของวิญญาณ – หรือความกลัวความตาย มันไม่ได้หมายถึงการไตร่ตรองถึงความตายอย่างต่อเนื่อง แต่ความรู้เกี่ยวกับความตายที่แท้จริง ชั่วคราว เพราะบางเพียงใด การดำรงอยู่ทางกายภาพและทางเคมีนี้ช่างเพราะบางเพียงใด

อย่างไรก็ตาม คนทั่วไปรู้สึกว่าคุณจะทำลายไม่ได้

เขาสามารถจินตนาการถึงบางสิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น — กับคนอื่น — แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะจินตนาการว่ามันเกิดขึ้นกับตัวเอง เหมือนกลัวความไม่รู้ เนื่องจากคนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าชีวิตคืออะไร ความตายคืออะไร และเกิดอะไรขึ้นเมื่อตาย พวกเขาไม่ต้องการคิดถึงเรื่องนี้

แต่เราสามารถตายได้ และเราทำ และเราจะ

แต่จะเกิดอะไรขึ้น?

### ชีวิตของคุณคืออะไร?

ประสบการณ์สั้นๆ ทางกายภาพ เคมี ที่เราเรียกว่า "ชีวิต" นี่มันคืออะไรกัน?

เมื่อคุณลองคิดดูแล้ว คำว่า "ชีวิต" และ "ความตาย"

เป็นคำที่แทบไม่มีใครเคยค้นคว้าหรือค้นหาในพจนานุกรม

หากคุณพยายามค้นหาคำจำกัดความ "ทางวิทยาศาสตร์" สำหรับชีวิต คุณจะพบเพียงข้อความบางส่วนเกี่ยวกับผลกระทบของ "สถานะของการมีชีวิต" หรือความสามารถของสิ่งมีชีวิต "ที่มีชีวิต"

ในการใช้ประโยชน์จากชีวิตอินทรีย์ในการเผาผลาญของสิ่งมีชีวิต และ "การพุดคุยสองครั้ง" อื่น ๆ ซึ่งในความเป็นจริงจะไม่บอกคุณว่าชีวิตคืออะไร

แต่พระเจ้าผู้สร้างทุกชีวิตจะบอกคุณว่ามันคืออะไร!

และพระองค์ทรงเน้นที่มาของมัน คุณลักษณะชั่วคราวของมัน และความแน่นอนของมัน! ฟัง!

“โดยที่เจ้าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ชีวิตของเจ้าจะเป็นเช่นไร แม้แต่ไอระเหยที่ปรากฏขึ้นชั่วขณะหนึ่งแล้วก็สูญสิ้นไป...” (ยากอบ4:14)

พระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพมักจะเน้นความไม่แน่นอนของชีวิต พระองค์ตรัสว่า “เพราะเจ้าเป็นผงกลี และเจ้าจะกลับมาเป็นผงกลีดิน” (ปฐมกาล 3:19)

คุณเป็นสิ่งมีชีวิตทางกายภาพ ชั่วขณะ — ขึ้นอยู่กับกระบวนการเผาผลาญของกล้ามเนื้อ เส้นประสาท เส้นเอ็น เลือด และกระดูก — ในอากาศ อาหารและน้ำ คุณเป็นสิ่งมีชีวิต — สิ่งมีชีวิตชั่วคราวที่เปราะบางอย่างยิ่ง

คุณถูกสร้างขึ้นจากองค์ประกอบของพื้นดิน

บางทีในสังคมสมัยใหม่ของเราที่เสิร์ฟอาหารอย่างคิบานจันจินชั้นดีที่ "ฝีมือมนุษย์สร้างขึ้น"

เราไม่ชอบนึกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าอาหารของเราประกอบด้วย "สิ่งสกปรก" มากมาย และแท้จริงแล้วเราคือ "สิ่งสกปรก" แต่เราเป็น!

พระคัมภีร์ของคุณเปิดเผยว่าชีวิตของมนุษย์เป็นสารเคมี การดำรงอยู่ทางกายภาพ - กระบวนการเผาผลาญของเราเหมือนกับของสัตว์! (ปัญญาจารย์ 3:19)

พระคัมภีร์ของคุณไม่มีที่ไหนที่บอกว่ามนุษย์มีจิตวิญญาณอมตะ หรือมี "วิญญาณ" ในมนุษย์ พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เป็นวิญญาณ

นั่นคือแต่ละวิญญาณ (nephesh ในภาษาฮีบรู) เป็นคนและสามารถตายได้

อ่านเอเสเคียล 18:4 และ 18:20 ที่พระเจ้าตรัสว่า "วิญญาณที่ทำบาป มัน [จิตวิญญาณ] จะตาย"

มันเป็นความจริงที่มีวิญญาณอยู่ในมนุษย์ (โยบ 32:8) แต่วิญญาณนี้ไม่ใช่มนุษย์ — มันไม่ได้มีสติยกเว้นมนุษย์

“แต่มนุษย์ตายและสูญสิ้นไป ไร้แล้ว มนุษย์ทิ้งผี [ต้นฉบับ: "หมดอายุ"

หมายถึงการหายใจออกหรือการสิ้นลม] และเขาอยู่ที่ไหน (โยบ 14:10.)

ในข้อความเดียวกันนี้ พระเจ้าได้ตั้งใจให้โยบพูดว่า "โอ้ ที่พระองค์จะทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ในหลุมศพ ว่าพระองค์จะทรงปิดบังข้าพระองค์ไว้เป็นความลับ จนกว่าพระพิโรธของพระองค์จะผ่านพ้นไป ว่าพระองค์จะทรงกำหนดเวลาให้ข้าพระองค์ไว้ และระลึกถึงข้าพระองค์! ถ้า มนุษย์ตายแล้ว

เขาจะมีชีวิตอีกไหม ข้าพเจ้าจะคอยจนกว่าการเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้าจะถึงวันเวลาที่กำหนดไว้ ท่านจงร้องเรียก แล้วข้าพเจ้าจะตอบท่าน ท่านจะมีความปรารถนาที่จะทำงานด้วยมือของท่าน” (โยบ 14: 13-15).

โยบพูดถึงการถูกเก็บไว้ในหลุมศพ – และรอการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น – ไม่ใช่การมีชีวิตอยู่ระหว่างความตาย!

### ความแน่นอนของความตาย

คุณรู้จักคนหลายคนที่เสียชีวิต อาจมีบางคนที่คุณใกล้ชิดกับคุณมาก – และคุณหวงแหนความทรงจำของพวกเขา – จดจำวิธีที่พวกเขาเป็น สิ่งที่พวกเขาพูดและทำ – บุคลิกภาพและลักษณะนิสัยของพวกเขา ถึงกระนั้นพวกเขาก็ตายแล้ว

ในโลกสมัยใหม่ที่ "เก๋ไก๋" ที่พระเจ้าปฏิเสธ คนส่วนใหญ่ละเลยความตาย เป็นสิ่งที่ "เกิดขึ้น" เป็นครั้งคราวกับทหาร หรือผู้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ หรือผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือคนที่คุณอ่านเจอในหนังสือพิมพ์ แต่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบเผชิญหน้ากับความตาย ความคิดนี้เป็นปฏิปักษ์ต่อพวกเขา

ดังคำโบราณที่ว่า "ไม่มีอะไรแน่นอนไปกว่าความตายและภาษี"

ไม่ใช่เวลาที่คุณสงสัยเกี่ยวกับความตายใช่ไหม  
ถึงเวลาที่คุณเริ่มยอมรับกับตัวเองแล้ว ไม่ใช่หรือว่ามีเรื่องแบบนี้?  
และถึงเวลาที่คุณพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยตัวเองแล้ว ไม่ใช่หรือ?

จำไว้อีกครั้ง — ไม่มีคนที่ "ตายแล้ว" ที่คุณพูดด้วยได้ วิทยาศาสตร์ไม่สามารถให้คำตอบคุณได้ นักปรัชญากล่าวว่าพวกเขาไม่รู้ว่าความตายคืออะไร เว้นแต่ว่ามัน ไม่ใช่ชีวิต มีแหล่งเดียวเท่านั้นที่คุณสามารถไปหาคำตอบที่แท้จริงได้ และแหล่งนั้นเป็นพระวจนะที่ได้รับการคลอใจจากพระเจ้าของคุณ

ในแง่หนึ่ง พระคัมภีร์คือข่าวมรณกรรมของผู้นำที่พระเจ้าใช้ตลอดประวัติศาสตร์ ผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในพระคัมภีร์เสียชีวิต!

บางทีเราไม่ได้คิดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่มันดึงเอาหลักการที่ยิ่งใหญ่ออกมา — และควรให้พวกเราทุกคนสบายใจตลอดชีวิต!

ดาวิดเป็นบุรุษตามพระทัยของพระเจ้า เมื่อดาวิดอธิษฐาน พระเจ้าได้ยิน ในหลายกรณี บทเพลงสดุดีเป็นคำอธิษฐานที่ดาวิดอธิษฐานจริงๆ หนึ่งในเพลงสดุดีเหล่านั้นพูดถึงเรื่องความตายโดยตรง!

ดาวิด เสียชีวิต

ดาวิดทุกข์ใจ เราไม่ทราบแน่ชัด แต่เห็นได้ชัดว่าเขาใกล้ตายมาก

เขาร้องในสดุดี 102:1-5: "ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับคำอธิษฐานของข้าพระองค์  
ขอทรงโปรดอย่าทรงซ่อนพระองค์จากข้าพระองค์ในวันที่ข้าพระองค์ลำบาก  
ขอเสียดพระกรรมพิงข้าพระองค์ วันที่ฉัน โทรมอบฉัน โดยเร็ว เพราะวันเวลาของฉันก็หมดไปเหมือนควัน  
กระดูกของข้าพระองค์ก็ไหม้เหมือนเตาไฟ ใจของข้าพระองค์ถูก โบยตีและเหี่ยวเฉาเหมือนหญ้า  
ข้าพระองค์จึงลี้ภัยในขมขื่น เนื่องด้วยเสียงคร่ำครวญของข้าพเจ้าก็เกาะติดผิวหนังข้าพเจ้า"

ในที่สุด ท่านก็ร้องออกมาในข้อ 24 ว่า "...ข้าแต่พระเจ้า  
ขออย่าทรงพาข้าพเจ้าไปท่ามกลางวันเวลาของข้าพเจ้า . . ."

ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้าให้อายุยืนยาวขึ้น – เพื่อช่วยเขาให้พ้นจากความตาย

และพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทรงตอบคำอธิษฐานนั้น!

ดาวิดไม่ได้ตายชახหนุ่ม พระองค์ทรงปกครองอิสราเอลเป็นเวลาสี่สิบปี ดาวิดใช้ชีวิตอย่างเต็มที่  
"สามสิบและสิบ" และเสียชีวิตเมื่ออายุได้ 70 ปี

แต่ประเด็นคือดาวิดตาย!

ใน 1 พงศาวดาร 29:28 เราอ่านเรื่องนี้ของดาวิด: "และเขาสิ้นพระชนม์ในวัยชรามาก เต็มไปด้วยชีวิตชีวา  
มั่งคั่ง และเกียรติ และ โขโลมอนราชโอรสของพระองค์ขึ้นครองแทนพระองค์"

อัครสาวกเปโตรได้รับการคล่าให้พูดว่า: "พี่น้องทั้งหลาย  
ข้าพเจ้าขอพูดกับท่านเกี่ยวกับปรมาจารย์ดาวิดอย่างเสรีว่าท่านทั้งตายและถูกฝังไว้  
และอุโมงค์ฝังศพของท่านอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ .... เพราะดาวิดไม่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์" (กิจการ 2:29, 34)

ดาวิดใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ พระเจ้าตอบคำอธิษฐานของเขา — เขามีพระทัยของพระเจ้า (กิจการ 13:22)

แต่เดวิดเสียชีวิต — และเขาก็ยังตายอยู่ ดาวิดไม่ได้อยู่บนสวรรค์ นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์ของคุณพูด

แต่ทำไม?

ทำไมดาวิดถึงตาย? ทำไมเขาไม่ได้รับรางวัลของเขา? ดาวิดจะมีสติอีกครั้งหรือไม่?

**อัครสาวกเปโตรเสียชีวิต**

เปโตรเป็นหนึ่งในอัครสาวกชั้นนำในคริสตจักรพันธสัญญาใหม่ เขาเป็นหนึ่งในสาวกสิบสองคนดั้งเดิม  
– พระคริสต์ทรงคัดเลือก

เปโตรรู้ว่าเขากำลังจะตาย!

พระองค์ตรัสใน 2 เปโตร 1:13-15 ว่า “ใช้แล้ว ข้าพเจ้าคิดว่าตราบไคที่เราอยู่ในพลับพลา  
ที่จะปลุกเร้าท่านด้วยการระลึกถึงท่าน โดยรู้ว่าอีกไม่นานข้าพเจ้าจะต้องเลิกใช้พลับพลา  
นี้ด้วย คั้งที่พระเยซูคริสต์ต้ององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้สำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว นอกจากนี้  
ข้าพเจ้าจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อท่านจะได้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอหลังจากที่ข้าพเจ้าตายไปแล้ว”

เปโตรจึงตาย

แต่เขาเขียนหนังสือเกี่ยวกับความหวัง

เปโตรหวังการฟื้นคืนพระชนม์และอาณาจักรของพระเจ้า  
แต่แน่นอนว่าเขาไม่ได้คาดหวังว่าจะได้รับมันในตอนนั้น  
เปโตรเองกล่าวว่าคริสเตียนจะไม่พบคำสรรเสริญและเกียรติที่พวกเขาแสวงหาจนกว่าจะมาปรากฏของพระ  
เยซูคริสต์! พระองค์ตรัสไว้อย่างชัดเจนในกิจการของอัครทูต คั้งที่เราเห็น ว่าดาวิดไม่ได้อยู่ในสวรรค์—  
แต่ตายและถูกฝังไว้

กระนั้น พระเจ้ายอมให้เปโตร – หนึ่งในบุคคลที่สำคัญที่สุดในคริสตจักรของพระเจ้า – ตาย

### อัครสาวกเปาโลถึงแก่กรรม

อัครสาวกเปาโลเขียนหนังสือพระคัมภีร์ 14 เล่ม เขาเป็นอัครสาวกของคนต่างชาติ  
มีตำแหน่งทางจิตวิญญาณที่สำคัญมาก ทำงานอย่างขยันขันแข็งและหนักหน่วงมาหลายปี  
และดูเหมือนจะเป็นหนึ่งในชายผู้มีจิตวิญญาณที่แท้จริงที่สุดที่เคยมีชีวิตอยู่

เขาถูกขว้างด้วยก้อนหิน ถูกเรืออัปปาง ถูกจำคุก เปาโลถูกทดลองในทุกวิถีทางอย่างแน่นอน

แต่เขาเสียชีวิต

พระองค์ตรัสว่า “เพราะว่าบัดนี้ข้าพเจ้าพร้อมที่จะรับการถวายบูชาแล้ว  
และถึงเวลาออกเดินทางของข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าได้ต่อสู้อย่างดีแล้ว ข้าพเจ้าได้จบหลักสูตรแล้ว  
ข้าพเจ้าได้รักษาศรัทธาไว้ ต่อจากนี้ไปมีการจัดไว้ให้ข้าพเจ้า มงกุฎแห่งความชอบธรรม ซึ่งพระเจ้า  
ผู้พิพากษาที่ชอบธรรมจะประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั้น” (2 ทิโมธี 4:6-8)

อัครสาวกเปาโลไม่ได้อยู่ใน "สวรรค์" เขาบอกว่าเขาจะไม่ได้รางวัลจนกว่าจะถึงวันนั้น-  
วันที่พระคริสต์เสด็จกลับมา

พระคริสต์ตรัสในวิวรณ์ 22:12 ว่า "รางวัลของฉันอยู่กับฉัน"

แต่พระคริสต์ยังไม่มา อัครสาวกเปาโลยังคงตายและถูกฝังไว้

และสังเกตไหม?

อัครสาวกเปโตรและเปาโลมองความตายอย่างเป็นกลาง  
ถึงแม้จะเป็นประสบการณ์ที่ทำให้รู้สึกไม่สบายใจ แต่อัครสาวกเปาโลเกือบยินดี! เขาพูดในฟิลิปปี 1:21:  
"สำหรับฉันที่จะมีชีวิตอยู่คือพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร"

เมื่อสเทเฟนเป็นมรณสักขี พระองค์ตรัสเพียงว่า "อย่าเอาบาปนี้เป็นหน้าที่ของพวกเขา" (กิจการ 7:60)  
ทำไม?

ทำไมคนเหล่านี้ถึงสงบเมื่อเผชิญกับความตาย?  
พวกเขาารู้อะไรเกี่ยวกับความตายที่ไม่ทำให้พวกเขาหวาดกลัว?

**คนของพระเจ้าได้รับอนุญาตให้ตาย**

ยากอบและยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกสังหาร พระเจ้าอนุญาต!

เอลีชา ผู้ทำให้คนตายฟื้นขึ้น และเป็นผู้รับใช้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเจ้าในสมัยของเขา ป่วยและตาย!

คุณสามารถอ่านได้ใน 2 พงศกัณฑ์ 13:14: "ตอนนี้เอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที่เขาเสียชีวิต"

แต่ "บางทีเอลีซาอาจสูญเสียศรัทธา" คุณพูดไหม?

ไม่ใช่เลย!

โปรดสังเกต ข้อ 21. "และต่อมาขณะที่พวกเขากำลังฟังชายคนหนึ่ง คุณเถิด พวกเขาสอดแนมกลุ่มคน  
และพวกเขาก็โยนชายคนนั้นเข้าไปในอุโมงค์ของเอลีชา และเมื่อชายคนนั้นถูกปล่อยลงและ  
ทรงตะต้อกระดูกของเอลีชา พระองค์ทรงฟื้น และทรงลุกขึ้นยืน"

พระเจ้าตั้งใจให้เป็นเช่นนั้น!

เขาต้องการที่จะข้ามหลักการที่ยิ่งใหญ่

นั่นคือผู้รับใช้ของพระเจ้า - ยิ่งใหญ่ที่สุด - อย่าตาย!

แต่พระเจ้าต้องการให้แน่ใจว่าไม่มีใครให้เหตุผลว่าบางทีเอลีซาอาจสูญเสียศรัทธา  
พระองค์จึงตั้งใจให้เรื่องราวนี้เกิดขึ้นหลังจากเอลีชาสิ้นพระชนม์

นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าเอลีชาไม่ได้สูญเสียศรัทธา พระเจ้าไม่ได้ทอดทิ้งเขา

ถึงเวลาแล้วที่เอลีชาจะต้องตาย เขาได้ทำตามจุดประสงค์ของเขานบน โลกนี้  
เอลีชาป่วยและพระเจ้าอนุญาตให้เขาตาย พระเจ้านำเขาออกจากความชั่วร้ายที่จะมาถึง

พระเจ้าปล่อยให้ภรรยาของเอเสเคียลตาย

เอเสเคียลเป็นหนึ่งในผู้รับใช้ที่ทรงอำนาจที่สุดของพระเจ้าบนแผ่นดินโลก



เขาได้เห็นพระที่นั่งของพระเจ้าในนิมิตแล้ว

พระเจ้าได้เปิดเผยคำพยากรณ์ที่ละเอียดและสำคัญที่สุดบางข้อที่เคยให้กับมนุษย์ผ่านทางเอเสเคียล

แต่พระเจ้าปล่อยให้ภรรยาของเขาตาย และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเอเสเคียลอายุไม่ถึงห้าสิบปี และแน่นอนว่าภรรยาของเขาไม่ได้มีชีวิตอยู่ "สามสิบปี"

แต่พระเจ้าอนุญาตให้เธอตาย บัญชีนี้มีอยู่ในเอเสเคียล 24:16-18

“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย คุณเถิด เราเอาความปรารถนาของตาของเจ้าไปเสียด้วยการหลับใหล แต่เจ้าอย่าคร่ำครวญหรือร้องไห้ และน้ำตาของเจ้าก็อย่าไหล จงอย่าร้องไห้ อย่าคร่ำครวญถึงคนตาย จงผูกยางรัดศีรษะไว้กับเจ้า และสวมรองเท้าของเจ้า และอย่าปิดปากของเจ้า และอย่ากินอาหารของมนุษย์ ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงพูดกับประชาชนในเวลาเช้าว่า และฉันก็ทำในตอนเช้าตามที่ได้รับบัญชา”

อีกสองสามข้อถัดมาอธิบายว่าการตายของเธอมีความหมายต่อผู้คนในเวลานั้นอย่างไร แต่ประเด็นคือเธอเสียชีวิต

**ชีวิตหลังความตาย?**

จำสิ่งที่โยบได้รับการคลุใจให้พูดไหม? “o

ว่าเจ้าจะซ่อนฉันในหลุมฝังศพว่าเจ้าจะเก็บฉันไว้เป็นความลับจนกว่าพระพิโรธของเจ้าจะผ่านพ้นไปว่าเจ้าจะกำหนดเวลาให้ฉันและจำฉันไว้! ถ้าชายคนหนึ่งตายเขาจะมีชีวิตอีกไหม? ตลอดทั้งวัน ข้าพเจ้าจะคอยจนกว่าการเปลี่ยนแปลงของข้าพเจ้าจะมาถึง” (โยบ 14:13, 14)

โยบรู้เรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของคนตาย และทุกคนที่รู้พระสัญญาของพระเจ้ก็เช่นกัน พระคัมภีร์ของคุณพูดทั้งในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่เกี่ยวกับการฟื้นคืนชีพของคนตาย - การสร้างชีวิตใหม่!

ดาเนียลได้รับการคลุใจให้เขียนว่า "และหลายคนที่หลับใหลอยู่ในผงกลีดินก็จะตื่นขึ้น บางคนก็มีชีวิตนิรันดร์ บางคนได้รับความอับอายขายหน้าเป็นนิตย์" (ดาเนียล 12:2)

ต่อมา พระคริสต์ได้ยกคำพูดเดียวกันนี้ อ่านยอห์น 5:21 ถึงข้อ 29 พระเยซูตรัสว่า "เพราะว่าพระบิดาทรงทำให้คนตายเป็นขึ้นมาฉันใด . . . พระบุตรก็ทรงชุบชีวิตผู้ที่พระองค์จะทรงประสงค์ . . . ตามจริงแล้ว เรบอกความจริงแก่ท่านว่า ชั่วโมงกำลังจะมาถึง และบัดนี้ก็มาถึง เมื่อคนตายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ที่ได้ยินจะมีชีวิต.. . . อย่าประหลาดใจในสิ่งนี้ เพราะเวลานั้นจะมาถึงซึ่งทุกสิ่งที่อยู่ในโลก หลุมศพจะได้ยินพระสุรเสียงของพระองค์และจะออกมา บรรดาผู้ทำความดีก็ฟื้นคืนชีวิต และบรรดาผู้ทำความชั่วก็ไปสู่การฟื้นคืนพระชนม์"

พระคริสต์ตรัสถึงการฟื้นคืนพระชนม์มากกว่าหนึ่งครั้ง!

สังเกตหลักฐาน เปิดดูวิวรณ์บทที่ 20 ตอนนี้อ่านข้อ 4 และ 5

"และฉันเห็นบัลลังก์และพวกเขานั่งบนพวกเขาและได้รับการพิพากษาแก่พวกเขาและฉันเห็นจิตวิญญาณของพวกเขา [คำกรีก: psuche - ความหมายเช่นเดียวกับ nephesh ในภาษาฮีบรู]

ที่ถูกตัดศีรษะเพื่อเป็นพยานของพระเยซู และสำหรับพระวณะของพระเจ้า และที่ไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายนั้น ทั้งรูปของมัน ไม่ได้รับเครื่องหมายของมันที่หน้าผากหรือที่พระหัตถ์ของพวกเขา และพวกเขามีชีวิตอยู่และทรงครองร่วมกับพระคริสต์พันปี"

และ "วิญญาณ" ที่ย้อนเห็นในนิมิตนี้ก็ตายแล้ว! สังเกตหลักฐาน

"แต่คนตายที่เหลือไม่มีชีวิตอีกจนกว่าจะครบพันปี" (วิวรณ์ 20:5)

ย้อนเห็นนิมิตเกี่ยวกับการเป็นขึ้นจากตายของผู้ชอบธรรม

พระคริสต์ทรงสัญญาการปกครองร่วมกับพระองค์แก่ผู้ที่มีชัยชนะ (วิวรณ์ 2:26; 3:21)

ซึ่งพระองค์จะประทานเมื่อพระองค์เสด็จกลับมา (1 โครินธ์ 15:23; Philip 3:20, 21)

การฟื้นคืนชีพของคนตายคือความหวังทั้งหมด — หัวใจและศูนย์กลางของข่าวสาร — ของคริสตจักรยุคแรก

สังเกตว่าคำเทศนาครอบงำคำเทศนาของเปโตรและเปาโลอย่างสมบูรณ์ในประวัติศาสตร์ศาสนจักรยุคแรกๆ อย่างไม่อ่านโองการต่อไปนี้ทั้งหมดในบริบทในพระคัมภีร์ของคุณเอง" . .

พวกเจ้ายึดเอาและถูกตรึงและสังหารด้วยมือที่ชั่วร้าย: พระเจ้าได้ทรงยกขึ้น . . ." (กิจการ 2:23, 24)

"พระเยซูของคัมภีร์ทำให้พระเจ้าเป็นขึ้นมา เราทุกคนต่างก็เป็นพยาน . . . เพราะดาวิดไม่ได้เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แต่พระองค์ตรัสเอง [พิสูจน์ว่าดาวิดก็รองกว่าการเปลี่ยนแปลงจะมาถึง โดยการเป็นขึ้นจากตาย]

พระเจ้าตรัสกับพระเจ้าของข้าพเจ้าว่า "ขอพระองค์ทรงนั่งทางขวาของข้าพระองค์

จนกว่าข้าพระองค์จะทำให้ศัตรูของพระองค์เป็นที่วางเท้า" (ข้อ 32-35)

เปโตรเน้นย้ำการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นข้อพิสูจน์ถึงการฟื้นคืนพระชนม์ในอนาคตของมวลมนุษยชาติ "และได้สังหารเจ้าชายแห่งชีวิตซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมาจากความตาย .. "

(กิจการ 3:15) "สำหรับพระเจ้าองค์แรกของคุณ โดยได้ยกพระเยซูพระบุตรของพระองค์ขึ้น ... " (ข้อ 26) "...

พวกสะดูสีมาหาพวกเขา เสียใจที่พวกเขาสั่งสอนประชาชน

และเทศนาผ่านพระเยซูเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์จากความตาย" (กิจการ 4:1-2)

ข้อสังเกต เปโตรเทศนาเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ เขาไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับหลักคำสอนนอกรีตของ "วิญญาณอมตะ" ที่ควรจะเป็น หรือการไป "นรก" หรือ "สวรรค์" เมื่อมีคนตาย

แต่เขานั้นว่าแม้แต่ดาวิดผู้ซึ่งตามพระทัยพระเจ้าเองก็ยังตายและถูกฝังไว้ (กิจการ 2:29)

และแสดงให้เห็นบรรดาผู้เชื่อเห็นว่าดาวิดไม่ได้ไปสวรรค์ (กิจการ 2:34) แต่กำลังรออยู่ในหลุมฝังศพของเขา

ดังที่พระคัมภีร์กล่าวไว้ จนกระทั่งคนชอบธรรมเป็นขึ้นจากตาย

## ความหมายของชีวิต

เปาโลได้รับการคล้อยใจให้เขียนทั้งบทหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนม์ คุณต้องศึกษาทั้งบทที่ 15 ของ 1 โครินธ์

สังเกตว่าเปาโลได้รับการชี้นำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าให้ตอบ "สมมุติ" และ "จะเกิดอะไรขึ้น" คำถามประเภทที่ผู้คนจะถาม

“แต่บางคนจะพูดว่า “คนตายแล้วเป็นขึ้นได้อย่างไร? และพวกเขาได้ด้วยร่างกายอะไร?” (1 โครินธ์ 15:35)

และเป็นจริงตามคำทำนายนั้น ผู้คนถามว่า "ใช่ แล้วพวกที่ “กลายเป็นควั่นจี๋เถา” ที่อีโรซิมาและนางาซากิล่ะ" มีคนอยากรู้เรื่องผู้ชายถูกฝังไว้กลางทะเล โดยถูกฉลามกิน แล้วศพเหล่านั้นล่ะ?

เอาล่ะ - แล้วพวกเขาล่ะ?

มัน "ยาก" สำหรับพระเจ้าเพราะร่างกายเดิมไม่เหลืออยู่อีกต่อไป?

ไร้สาระ! และนั่นคือสิ่งที่พระคริสต์ทรงคล้อยใจให้เปาโลเขียนเกี่ยวกับคำถามดังกล่าว “เจ้าคนโง่ สิ่งที่เขาว่าไม่เร่งให้เร็วขึ้น เว้นแต่จะตาย .... การฟื้นคืนชีพของคนตายก็เช่นกัน สิ่งที่เขาว่าลงในความน่าเบื่อ ถูกทำให้เป็นขึ้นในบาป... มันถูกหว่านลงในร่างกายตามธรรมชาติ มันเป็นกายวิญญาณ” (ข้อ 36-44)

ดังที่โยบกล่าวไว้ การฟื้นคืนพระชนม์มีการเปลี่ยนแปลงโดยสิ้นเชิง สิ่งมีชีวิตที่ฟื้นคืนชีพจะได้รับชีวิตฝ่ายวิญญาณ ไม่ใช่คนแก่ เป็นโรคติดต่อ พิกัดหรือถูกทำร้าย ถูกยิงหรือถูกเผา ร่างกายหรือร่างกายที่เสียไปอย่างน่าสยดสยอง

“เราจะเปลี่ยนไป” เปาโลกล่าว (ข้อ 52)

## ความหวังแห่งความตาย

คุณมองเห็นไหม? ผู้สร้างของคุณกล่าวว่าความตายคือความตาย เช่นเดียวกับที่คุณรู้ว่าเป็นอยู่ และการฟื้นคืนชีพจากความตายเป็นความหวังทั้งหมดของคริสเตียน

ความหวังของคนตายคือการฟื้นคืนจากความตาย! บัพติศมาเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นคืนพระชนม์

“เหตุฉะนั้นเราจึงถูกฝัง [โดยการจุ่มลงในน้ำโดยสมบรูณ์ - เป็นสัญลักษณ์การฝังศพ] กับพระองค์โดยบัพติศมาสู่ความตาย: เหมือนกับที่พระคริสต์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายโดยพระสิริของพระบิดาฉันใด เราก็ควรดำเนินในสิ่งใหม่แห่งชีวิตเช่นกัน

เพราะถ้าเราถูกปลุกฝังให้เป็นเหมือนการสิ้นพระชนม์ของพระองค์  
เราก็จะเป็นเหมือนการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ด้วย” (โรม 6:4-5)

พระเจ้าของคุณแสดงให้คุณเห็นว่าผู้ที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริง ผู้ซึ่งยอมจำนนต่อพระองค์อย่างเต็มที่  
ผู้ได้ละทิ้งข้อโต้แย้งทางเนื้อหนัง ความขุ่นเคืองและความเกลียดชังต่อพระเจ้าและพระวาระของพระองค์  
และผู้ที่เริ่มดำเนินชีวิตตามพระวาระของพระเจ้าจริงๆ จะเป็น ในการฟื้นคืนชีพของผู้ชอบธรรม

พระเจ้าของคุณแสดงให้คุณเห็นว่าผู้ที่กลับใจใหม่อย่างแท้จริง ผู้ซึ่งยอมจำนนต่อพระองค์อย่างเต็มที่  
ผู้ได้ละทิ้งข้อโต้แย้งทางเนื้อหนัง ความขุ่นเคืองและความเกลียดชังต่อพระเจ้าและพระวาระของพระองค์  
และผู้ที่เริ่มดำเนินชีวิตตามพระวาระของพระเจ้าจริงๆ จะเป็น ในการฟื้นคืนชีพของผู้ชอบธรรม

เปาโลกล่าวว่านี่คือความทะเยอทะยานในชีวิตของเขา

"... และฉันนับทุกสิ่งยกเว้นการสูญเสียสำหรับความยอดเยี่ยมของความรู้ของพระเยซูคริสต์ ...  
เพื่อฉันจะได้รู้จักพระองค์และฤทธิ์อำนาจแห่งการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ...  
หากด้วยวิธีใดฉันอาจบรรลุถึงการฟื้นคืนพระชนม์ของ ตาย” (ฟิลิปปี 3:8-11)

แต่แล้วคนที่ยังไม่กลับใจใหม่ล่ะ? จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามีคนตายโดยที่ไม่เคยรู้ความจริงเลย? แล้วคนเอเชีย  
แอฟริกัน และสมาชิกจากทุกเชื้อชาตินับล้านนับล้านตลอดประวัติศาสตร์ที่ไม่เคยได้ยินชื่อพระคริสต์เลย  
นับประสาที่มีโอกาสได้ยินและศึกษาพระคำของพระองค์ อะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขา?

### ส่วนที่เหลือของคนตาย

พระคริสต์ตรัสถึงการฟื้นคืนพระชนม์สู่ชีวิต และการฟื้นคืนพระชนม์เพื่อ "พิพากษา" (ยอห์น 5:29) คำว่า  
"damnation" ใน Authorized Version แปลได้ถูกต้องกว่าคำว่า "พิพากษา" จากต้นฉบับ

สังเกตว่าพระคัมภีร์ตีความพระคัมภีร์ในประเด็นสำคัญนี้อย่างไร

ยอห์นได้รับการคลใจให้กล่าวว่า "แต่คนตายที่เหลือ  
[ซึ่งไม่รวมอยู่ในการฟื้นคืนพระชนม์เพื่อชีวิตนิรันดร์ ณ การเสด็จมาของพระคริสต์]  
จะไม่มีชีวิตอยู่อีกจนกว่าจะครบพันปี" (วิวรณ์ 20:5)  
ถ้อยคำที่ตามมาในวงเล็บนี้หมายถึงการฟื้นคืนชีพครั้งแรกของคนตายในพระคริสต์

แต่คนตายที่เหลือ คนนับล้านที่ไม่เคยได้ยิน ไม่เคยมีโอกาสได้รับความรอด  
"ไม่มีชีวิตอยู่อีกจนกว่าจะครบพันปี"

สังเกตข้อ 11 ถึง 15:

"และฉันเห็นบัลลังก์สีขาวอันยิ่งใหญ่และพระองค์ผู้ประทับบนบัลลังก์ซึ่งแผ่นดินโลกและสวรรค์หนีไปจาก  
เขา และไม่มีที่สำหรับพวกเขา และฉันเห็นคนตาย เล็กและ ยิ่งใหญ่ จงยื่นต่อพระพักตร์พระเจ้า  
และหนังสือต่างๆ ก็เปิดออก และหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็เปิดขึ้น ซึ่งเป็นหนังสือแห่งชีวิต

และผู้ตายได้รับการพิพากษา [ไม่ถูกพิพากษา หรือ "ถูกพิพากษา" แต่ถูกพิพากษา] จากสิ่งที่เขียนไว้  
หนังสือตามผลงาน"

สังเกตว่าพระคัมภีร์ไม่ได้พูดอะไร! ผู้คนนับล้านเข้าใจผิดคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็น "แนวร่วม"  
ที่ยิ่งใหญ่ของมนุษย์ที่น่าสังเวช เดินผ่าน "ห้องพิจารณาคดี" ที่ยิ่งใหญ่อย่างไม่รู้จบ แต่ละคนก็บอกว่า  
"คุณ ไปสวรรค์" "คุณลงนรก"

นั่นเป็นวิธีที่คุณนึกภาพมาตลอดไม่ใช่หรือ?

แต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้!

ผู้สร้างของคุณกล่าวว่าในที่สุดคนตายจะถูกตัดสินจากสิ่งที่เขียนไว้ใน "หนังสือ"  
และพวกเขาจะถูกตัดสิน โดยผลงานของพวกเขา!

และหนังสือเหล่านั้นคืออะไร? คำภาษากรีกดั้งเดิมคือ Biblos และ Biblos  
ก็แปลอย่างถูกต้องเป็นภาษาอังกฤษว่า "พระคัมภีร์" แม้จะดูน่าประหลาดใจ แต่ไม่มีคำว่า "ศักดิ์สิทธิ์"  
เกี่ยวกับคำว่า "พระคัมภีร์" เมื่อถูกใช้โดยตัวมันเอง แต่เมื่อเพิ่มคำว่า "ศักดิ์สิทธิ์" ลงในคำว่าพระคัมภีร์  
(ซึ่งหมายถึงหนังสือเท่านั้น) ความหมายก็คือหนังสือศักดิ์สิทธิ์

แน่นอน

นั่นเป็นวิธีที่คุณจะถูกตัดสิน พระเจ้าตรัสว่า "ฉันไม่เปลี่ยนแปลง"! (มาลาคีย์ 3:6)  
พระเยซูคริสต์ทรงเป็นเหมือนเดิม เมื่อวาน วันนี้ และตลอดไป (ฮีบรู 13:8)  
พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนเหล่านั้นในอนาคตเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงพิพากษาในวันนี้

และพระองค์ทรงตัดสินคนของพระองค์อย่างไร?

"ถึงเวลาแล้วที่การพิพากษาจะต้องเริ่มต้นที่บ้านของพระเจ้า และหากการพิพากษาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อน  
ผู้ที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะถึงจุดจบอย่างไร" (1 เปโตร 4:17)

การตัดสินคือ "วิจารณ์ญาณ" บรรดาผู้ที่เป็สมาชิกของคริสตจักรที่แท้จริงของพระเจ้า  
สมาชิกในพระกายของพระคริสต์ (1 โครินธ์ 12:13) กำลังถูกพิพากษา!

และพวกเขาถูกตัดสินอย่างไร?

พระคริสต์ตรัสว่า: "...มนุษย์จะไม่ดำรงชีวิตด้วยอาหารเพียงอย่างเดียว  
แต่โดยทุกคำที่ออกจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า" (มัทธิว 4:4) "พระวจนะของพระองค์เป็นความจริง" (ยอห์น  
17:17) พระเยซูคริสต์ตรัส "หนังสือ" หรือ Biblos  
ซึ่งเป็นกฎหมายที่คุณและฉันถูกตัดสินว่าเป็นหนังสือในพระคัมภีร์ของคุณเอง  
คริสเตียนแต่ละคนได้รับการตัดสินตามผลงานของเขาโดยยึดตามพระคำของพระเจ้า

พระเจ้าของคุณยุติธรรม พระเจ้าไม่ได้ตัดสินคุณด้วย "วิธีการ" เดียว แล้วตัดสินมนุษย์หลายล้านคน หรือแม้แต่หลายพันล้านคนด้วยมาตรฐานที่ต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง คิดเกี่ยวกับมันสักครู่

มันสมเหตุสมผลสำหรับคุณไหมที่ผู้คนนับล้านสามารถส่งไปยัง "ไฟนรกที่แผดเผา" อย่างไม่ไยดีและไร้ประโยชน์ที่เขียนด้วยเปลวเพลิงที่ขู่ว่าจะกลืนพวกเขา กรีดร้องด้วยความทุกข์ทรมานที่น่าเกลียดน่ากลัวและยาวนานตลอดไป

มาติดตามกันต่อ บางที (และนี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่อาจเป็นเรื่องจริง) ผู้สอนศาสนาคนหนึ่งพยายามจะ ไปถึงหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งของจีน สมมติว่าผู้สอนศาสนาประสบปัญหาเกี่ยวกับรถยนต์ฟอร์ดรุ่นเก่าของเขา และได้รับการเจาะยางอย่างรุนแรงบนถนนที่ขรุขระและเป็นหิน บางทีผู้สอนศาสนาทำงานภายใต้แสงแดดที่ร้อนจัดเป็นเวลาหลายชั่วโมงเพื่อซ่อมแซมยางรถ — มาถึงหมู่บ้านช้ากว่าที่ตั้งใจไว้หลายชั่วโมง ในขณะที่เดียวกัน คุณปู่ผู้สูงอายุของครอบครัวที่เขากำลังจะโทรหาได้ "เสียชีวิต" โปรดทราบว่า ผู้สอนศาสนาคนนี้กำลังจะนำ "พระนาม" ของพระคริสต์มาสู่ครอบครัวชาวจีนที่โดดเดี่ยวแห่งนี้

แต่ปู่ตาย! ตลอดช่วงชีวิตของเขา เขาไม่มีโอกาสได้ยินแม้แต่พระนามของพระคริสต์ นับประสาได้ยินคำเดียวจากพระวาระของพระเจ้า หรือคำเดียวจากมิชชันนารี ครู นักเทศน์ ข้าราชการ หรือแม้แต่เพื่อนบ้านเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเขา ต่อหน้าพระเจ้า

แต่เขาได้รับการเลี้ยงดูในลัทธิเต๋าหรือศาสนาพุทธ

มีเหตุผลใหม่สำหรับความคิดที่มีเหตุผลของคุณว่าชายสูงอายุชาวจีนผู้นี้จะต้องถูกประหารชีวิตชั่ววินาทีในไฟนรกที่แผดเผาตลอดเวลาเพราะผู้สอนศาสนามียางรถแบน?

งุนงง!

และมันก็เป็นเรื่องไร้สาระตามพระคัมภีร์ของคุณ!

ไม่ พระเจ้าของคุณเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรม พระองค์ทรงปฏิบัติต่อมนุษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เขาปฏิบัติต่อชาวจีนเช่นเดียวกับชาวแอฟริกัน เช่นเดียวกับชาวอเมริกันและชาวอังกฤษ เช่นเดียวกับชาวออสเตรเลียและชาวเยอรมัน และชาวเอเชียเช่นเดียวกับชาวลาตินอเมริกา!

บรรดาผู้ที่ไม่เคยมีโอกาสดูเกี่ยวกับพระวาระของพระเจ้าและกฎหมายของพระองค์ ผู้ซึ่งไม่เคยได้ยินแม้แต่ชื่อเดียวที่มนุษย์จะต้องได้รับความรอด (กิจการ 4:12) ต้องมีโอกาสนั้น

นักเล่นอดิเรกทางศาสนา นักโต้เถียง คนเยาะเย้ย และศัตรูตัวฉกาจมักจะกล่าวหาพระเจ้าผู้สร้างผู้ยิ่งใหญ่สำหรับแผนแม่บทนี้ในการเสนอ "โอกาสครั้งที่สอง"

ด้วยความโกรธแค้น นักอศโรททางศาสนาหลายคนได้ส่งเสียงร้องที่มีพิษของเขาเมื่อมี "โอกาสครั้งที่สอง" ที่ควรจะเป็น!

แต่เนี่ยเป็นโอกาสครั้งที่สองหรือไม่? เมื่อใดที่ดวงวิญญาณที่น่าสงสาร เคนหะรี่ราย ไม่แยแส และไม่รู้หนังสือ นับล้านเหล่านี้มีโอกาส "ครั้งแรก" หรือไม่?

พวกเขาไม่เคยทำ

แต่พวกเขาจะ

ความชอบธรรม ยุติธรรม เมตตา และแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในสมบรูณ์แบบเพียงใด!

จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าคนที่คุณรักเสียชีวิตโดยไม่ได้ "เข้าใจ" พระวาจาของพระเจ้ามากนัก

**โอกาสแรก — สำหรับทุกคน**

ความตายคือความตาย – การไม่มีชีวิตและจิตสำนึกโดยสมบรูณ์

จำไว้ว่าพระคัมภีร์ของคุณเปิดเผยว่า "คนตายแล้วไม่รู้อะไรเลย" (ปัญญาจารย์ 9:5)

ไม่มีจิตสำนึกของกาลเวลาที่ล่วงไป ในอุปมาเรื่องลาซารัสกับเศรยฐีเศรยฐี

เศรยฐีเยยหน้าขึ้นมองการฟื้นคืนพระชนม์

โดยไม่รู้ว่เวลาผ่านไปหลายพันปีระหว่างเวลาที่เขาตายกับการฟื้นคืนชีพในอนาคตของเขา

คนส่วนใหญ่ที่ตายในวันนี้ในทุกประเทศไม่ได้กลับใจใหม่!

คนส่วนใหญ่ที่เสียชีวิตไปตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเสียชีวิตโดยที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับพระคริสต์ พระคัมภีร์ไบเบิล เกี่ยวกับหนทางสู่ความรอด

แต่พวกเขาไม่ได้สูญหายไปอย่างสิ้นหวัง

พวกเขาต้องมีโอกาสได้รับความรอดเป็นครั้งแรก

สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าตรัสเกี่ยวกับอิสราเอลประชากรที่พระองค์ทรงเลือกสรร "แล้วอะไรเล่า อิสราเอลไม่ได้สิ่งที่เขาแสวงหา แต่การเลือกสรรได้มา และคนที่เหลือก็มีคอบอด (ตามที่เขียนไว้ว่า พระเจ้าได้ทรงประทานวิญญาณแห่งการกลับใจแก่พวกเขา ดวงตาที่พวกเขา มองไม่เห็น และหูที่พวกเขาไม่ควรได้ยิน;) จนถึงทุกวันนี้" (โรม 11:7-8)

ผู้ที่พระเจ้าเลือกสรร (อิสยาห์ 44:1; 45:4)

หายไปตลอดกาลเพราะพระเจ้าเองได้ทำให้พวกเขาตาบอดต่อความจริงของพระองค์หรือไม่?

ไม่! สิ่งที่เกิดขึ้น: "พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าจะไม่ละเลยความล้ำลึกนี้ เกรงว่าท่านจะฉลาดในความคิดของตนเอง ว่าคนอิสราเอลจะตาบอดบางส่วน จนกว่าความบริบูรณ์ของคนต่างชาติจะเข้ามา" (โรม 11:25)

พระเจ้ามีตารางเวลา พระองค์กำลังทำงานอยู่  
ในที่สุดพระองค์จะประทาน โอกาสแรกให้ชาวอิสราเอลโบราณเหล่านั้น ซึ่งมีใจแข็งกระด้าง ไม่รู้จักทางรอด  
สังเกต “คั้งนั้นอิสราเอลทั้งปวงจะรอด” (ข้อ 26)

เขากล่าวต่อไปว่า "เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงสรุปลงพวกเขาแล้ว [ปิดปากพวกเขา - คั้งเดิม]  
ทั้งหมดด้วยความไม่เชื่อ เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาทุกคน" (ข้อ 32)

"... พระเจ้าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอดของเรา พระองค์จะทรงให้ทุกคนได้รับความรอด  
และมาสู่ความรู้แห่งความจริง" (1 ทิโมธี 2:3, 4)

มนุษย์ทุกคนจะได้รับโอกาสในการได้ยินและเข้าใจพระคำของพระเจ้า  
จากนั้นเขาจะตัดสินใจด้วยตัวเองว่าเขาจะเชื่อฟังหรือไม่

**แล้วการฆ่าตัวตายล่ะ?**

แล้วถ้ามีคนฆ่าตัวตายล่ะ?

เขาจะฟื้นคืนชีพหรือไม่?

แน่นอน! การฆ่าตัวตายเป็นการฆ่าตัวตาย พระเจ้าสั่งว่า "เจ้าอย่าฆ่า"  
และกล่าวว่าคำจ้างของความบาปซึ่งเป็นการฝ่าฝืนพระบัญญัติสิบประการของพระเจ้า (1 ยอห์น 3:4)  
คือความตาย (โรม 6:23)

ในกรณีฆ่าตัวตาย บทลงโทษจะเหมือนกับความผิดตามกฎหมายอื่นๆ  
ในการฟื้นคืนพระชนม์หลังพันปีแห่งสันติภาพบนแผ่นดินโลก (วิวรณ์ 20:5 การฟื้นคืนชีพสู่การพิพากษา)  
บุคคลใดก็ตามที่ฆ่าตัวตายจะได้เรียนรู้ถึงความยิ่งใหญ่ของบาปของเขา จะได้ยินพระวาทะของพระเจ้า  
เช่นเดียวกับคนอื่นๆ อีกหลายล้านคนที่ทำบาป และผู้ที่ตายไปโดยไม่รู้จักความจริง

**มีไฟนรกไหม?**

เชื่อหรือไม่ พระคัมภีร์แสดงให้เห็นว่าต้องมีการฟื้นคืนพระชนม์ครั้งสุดท้าย  
ครั้งนี้เป็นการฟื้นคืนชีพสู่ความตาย — ด้วยไฟสำหรับผู้ที่ทำบาปโดยจงใจ

จำไว้ว่ามีคนสามกลุ่มที่พระเจ้าติดต่อด้วย  
บรรดาผู้ที่กลับใจและไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายแล้วจะถูกขี้นมาพบพระคริสต์ในอากาศ (1 เธสะโลนิกา  
4:15-18) ลงมาในวันนั้นกับพระองค์ที่ภูเขามะกอกเทศ (เศคาริยาห์ 14:4) เพื่อปกครองด้วย พระองค์เป็นเวลา  
1,000 ปี (วิวรณ์ 2:26; 3:21; 5:10; 20:4) จากนั้นก็มีอีกหลายล้านคนที่ไม่เคยเข้าใจ นั่นคือ "ส่วนที่เหลือ"  
ของคนตาย (วิวรณ์ 20:5)

แล้วก็มีคนที่ไม่เลือกกลับใจ — ซึ่งสุดท้ายก็ต้องสูญเสียความรอด



สังเกตข้อพิสูจน์ในพระคัมภีร์!

หลังจากสหัสวรรษแห่งการปกครองของพระคริสต์บนโลก  
แม้กระทั่งหลังจากภาพการฟื้นคืนพระชนม์ของบัลลังก์สีขาวอันยิ่งใหญ่ (วิวรณ์ 20:11-12) พระเจ้าตรัสว่า:  
"และความตายและนรก [คำภาษากรีก hades หมายถึง "หลุมศพ" ] ถูกโยนลงไปในบึงไฟ  
นี่คือความตายครั้งที่สอง " (วิวรณ์ 20:14)

หลุมฝังศพเป็นเพียงหลุมฝังศพเมื่อมีร่างกาย  
พระคัมภีร์ข้อนี้พูดถึงการฟื้นคืนชีพสู่ชีวิตฝ่ายเนื้อหนังสำหรับความชั่วร้ายที่แก้ไขไม่ได้  
และไฟในเกเฮนนาทำลายพวกเขา

อ่านสิ่งที่พระเจ้าคลาไศสศาสดาพยากรณ์มาลาคีให้เขียนว่า "เพราะว่า คุณเกิด วันนั้นจะมาถึง  
ซึ่งจะเผาไหม้ทุกอย่างเตาไฟ และผู้จองหองทั้งหมด แท้จริงแล้ว และทุกสิ่งทีกระทำให้ชั่วจะเป็นต่อข้าว  
และวันที่มาถึงจะไหม้เกรียม ขึ้น ... และเจ้าจะเหยียบย่ำคนชั่ว เพราะพวกเขาจะเป็นขี้เถ้าได้ฝ่าเท้าของคุณ ...  
" (มาลาคี 4:1-3)

ไฟเกเฮนนาในพระคัมภีร์ของคุณร้อนแรงกว่าตำนานนอกรีตเรื่องไฟที่ "ลูกไฟม้ออยู่เสมอ"  
ไฟนี้เผาไหม้จริงๆ - มันทำลาย!

เปโตรกล่าวว่า "แต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยในตอนกลางคืน  
ซึ่งท้องฟ้าจะสว่างไปพร้อมกับเสียงกึกก้อง และธาตุต่างๆ จะหลอมละลายด้วยความร้อนอันแรงกล้า  
แผ่นดินโลกและผลงานที่อยู่ในนั้นด้วย จะถูกเผาเสีย" (2 เปโตร 3:10)

แต่ก่อนที่จะให้คำเตือนที่น่ากลัวเกี่ยวกับความพินาศที่กำลังจะเกิดขึ้น  
เปโตรได้แสดงความเมตตาอันชอบธรรมของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยความรักอีกครั้ง ซึ่ง "...  
ทรงอดกลั้นไวนานสำหรับเรา ไม่ยอมให้ใครต้องพินาศ แต่ขอให้ทุกคนกลับใจใหม่"

มีความจริงแท้เกี่ยวกับความตาย - จากพระคัมภีร์ของคุณเอง ความตายคือความตาย - ไม่มีสติ  
การฟื้นคืนพระชนม์คือความหวังของคนตาย — ไม่ได้มีชีวิตอยู่ชั่ววันรันดร์ใน ""บริเวณขอบรก""  
หรือส่วนของ "สวรรค์" หรือ "นรก"

เรื่องราวที่คุณเคยได้ยินมาตลอดชีวิตเกี่ยวกับหม้อเดือดหรือ "ประตูไข่มุก" เป็นตำนานที่แท้จริง  
แต่ความจริงอันเรียบง่ายในพระคัมภีร์ของคุณนั้นชัดเจน

การรู้ความจริงเกี่ยวกับความตายช่างเป็นพรอย่างยิ่ง  
และความรู้นี้ปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคุณต้องเห็นความตายมาถึงคนที่คุณรักอย่างแท้จริง

พระประสงค์อันยิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระเจ้าในชีวิตของเราเกิดขึ้นได้เพราะพระคริสต์ทรงเอาชนะความตาย ในไม่ช้าพระองค์จะทรงปล่อยผู้ที่ "รอคอย" ให้การเปลี่ยนแปลงของพวกเขามาถึง และวันนั้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว